



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม รอบที่ ๑.๒ Portfolio

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑.๒ Portfolio ไปแล้วนั้น มีจำนวนที่นั่งบางสาขาวิชาที่ว่าง ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์และเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ในรอบที่ ๑.๑ Portfolio มหาวิทยาลัย จึงประกาศรับเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ในรอบที่ ๑.๒ Portfolio มีที่นั่ง และสาขาวิชา ให้เลือกสมัครเข้าศึกษาเพิ่ม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดี

รายละเอียดสาขาวิชาและที่นั่งรับเพิ่มเติม รอบที่ ๑.๒ Portfolio

คณะ	หลักสูตร	สาขาวิชา	จำนวนที่นั่งรับเพิ่ม	รวมจำนวนรับรอบ ๑.๒
ครุศาสตร์	ค.บ. ๕ ปี	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ*	๑	๑
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ค.บ. ๕ ปี	สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี*	๒	๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	น.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา นิติศาสตร์*	๑	๑
	ร.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)	๑	๑๐
	ศศ.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา ศิลปกรรม*	๒	๒
คณะวิทยาการจัดการ	บธ.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา การจัดการ	๒	๔๙
		สาขาวิชา การตลาด	๑	๑๐
		สาขาวิชา การท่องเที่ยวและโรงแรม	๑	๘
	บช.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา บัญชี	๕	๔๑
	ศ.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์	๑	๑๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ. ๔ ปี	สาขาวิชา คณิตศาสตร์	๑	๑๓
		สาขาวิชา ชีววิทยา	๑	๒๐
		สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒	๑๘
		สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	๒	๑๕
		สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์	๑๓	๒๘

- หมายเหตุ : ๑. จำนวนที่นั่งรับเพิ่ม เป็นจำนวนที่ว่างจากการสละสิทธิ์ของผู้ยืนยันสิทธิ์และผู้ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษา
 ๒. ในส่วนของคุณสมบัติและหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ กำหนดการสอบ ให้ดูประกาศรับสมัครรอบที่ ๑.๒ Portfolio ประกอบไปพร้อมกัน
 ๓. สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นสาขาวิชาที่ประกาศรับเพิ่มเติมให้ตรวจสอบคุณสมบัติแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีในประกาศ รอบที่ ๑.๒ Portfolio

คณะ	สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร
ครุศาสตร์	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ - มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ - มีผลงานแข่งขันด้านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับรางวัลอย่างน้อยในระดับเขตการศึกษา - เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครู ในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย - เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและเสียสละ - มีความสนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี - เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ อดทน และมีความมานะพยายาม - เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครู ในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชา นิติศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย - มีผลงานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
	สาขาวิชา ศิลปกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - มีผลงานหรือเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับจากการประกวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม